

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị  
của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2,  
Quốc hội khóa XV

Kính gửi: Các sở, ban, ngành có liên quan

Theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Công văn số 41/ĐDBQH-CTQH ngày 21/4/2022 về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao các sở, ban, ngành có liên quan chủ trì rà soát, giải quyết trả lời đầy đủ, chất lượng các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV như đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Văn bản nêu trên (*đính kèm Phụ lục tổng hợp kiến nghị cử tri và cơ quan quản chủ trì theo Công văn này*), gửi báo cáo kết quả giải quyết, giải trình cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và UBND tỉnh **trước ngày 04/5/2022** nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai, thực hiện và gửi Báo cáo đúng thời gian quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**

**PHỤ LỤC**  
**TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI**  
*(Kèm theo Công văn số /UBND-TH ngày / /2022 của UBND tỉnh)*

SỐ TT	NỘI DUNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
<b>I</b>	<b>Trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV</b>	
1	Cử tri huyện Tây Sơn phản ánh hiện nay vẫn còn tình trạng cây giống, phân bón, thuốc trừ sâu kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhưng vẫn được lưu thông trên thị trường, gây thiệt hại cho người nông dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý triệt để tình trạng trên.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2	Cử tri kiến nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ giá lúa giống sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022, nhằm tạo điều kiện cho nông dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3	Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, triển khai, nhân rộng “Dồn điền đổi thửa” để tạo cánh đồng mẫu lớn, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tăng năng suất cây trồng; đồng thời, có cơ chế cho thuê, chuyển đổi đất nông nghiệp trồng cây hàng năm kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm, để từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.	Sở Tài nguyên Môi trường
4	Cử tri các địa phương trong tỉnh phản ánh, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm như: dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò, dịch cúm gia cầm AH5N8, bệnh lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi vay vốn tái đàn với lãi suất 0%, đề nghị UBND tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ thiệt hại cho các hộ gia đình có gia súc, gia cầm bị chết do dịch bệnh.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5	Cử tri xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, kiểm tra, xử lý kiên quyết và dứt điểm tình trạng sử dụng xung điện, xiết máy, lưới lồng để đánh bắt thủy, hải sản gây hủy hoại môi trường sinh thái của các loài thủy sản và ảnh hưởng đến nghề khai thác thủy sản truyền thống, bền vững của nhân dân	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6	Hiện nay, các hộ dân ở xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn có diện tích rừng bị thiệt hại do cơn bão số 9 năm 2020 gây ra (khoảng 1,2 tỷ đồng) nhưng đến nay chưa được nhà nước xem xét hỗ trợ thiệt hại. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7	Hiện nay, hồ thủy lợi Hóc Thánh, thuộc xã Bình Tường, huyện Tây Sơn đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn, do đó 02 năm qua đã không tích đủ nước để phục vụ tưới 65 ha đất sản xuất nông nghiệp khu vực thôn Hòa Trung, xã Bình Tường, ảnh hưởng đến sản xuất và đời	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	sống của Nhân dân. Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí, sớm sửa chữa, nâng cấp đối với hồ Hóc Thánh để đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.	
8	<i>Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở tại các sông trên địa bàn tỉnh có nguy cơ bị xâm thực, sạt lở nhất là trong mùa mưa lũ sắp đến như: sông Kôn trên địa bàn huyện Tây Sơn; sông An Lão đoạn qua xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân; sông Lại Giang đoạn qua phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn.</i>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9	Cử tri huyện Tây Sơn kiến nghị UBND tỉnh sớm đầu tư xây dựng hệ thống bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống cho Nhân dân thôn Thuận Hiệp, xã Bình Thuận, vì hiện nay, mực nước cao trình của hệ thống kênh mương Vân Phong thấp hơn nhiều so với đất sản xuất tại địa phương nên không thể không chế tưới tự chảy.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10	Cử tri thành phố Quy Nhơn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, khơi thông mương, cống thoát nước và có biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng; sửa chữa, nâng cấp đường công vụ bị hư hỏng để đảm bảo giao thông tại các khu vực chịu ảnh hưởng của Dự án <i>Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa</i> , nhất là khi mưa mùa lũ năm 2021 sắp đến.	Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp
11	Nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cử tri huyện An Lão kiến nghị UBND tỉnh có kế hoạch đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ ĐT 629 từ loại đường cấp 5 miền núi lên đường cấp 4 miền núi (mặt đường 5,5m lên 7m). Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống mương thoát nước dọc tuyến đường đoạn từ xã Ân Hào Đông, huyện Hoài Ân qua huyện An Lão để thoát nước, tạo điều kiện cho các phương tiện và người dân tham gia giao thông được thuận tiện, an toàn, nhất là vào mùa mưa bão sắp đến.	Sở Giao thông vận tải
12	Cử tri kiến nghị UBND tỉnh có chính sách miễn, giảm học phí năm học 2021-2022 đối với học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho phụ huynh và động viên học sinh yên tâm đến lớp.	Sở Giáo dục và Đào tạo
13	Cử tri huyện Phù Mỹ phản ánh theo Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh thì việc lựa chọn bộ sách giáo khoa phục vụ cho việc dạy và học được giao cho các cơ sở giáo dục phổ thông, điều này đã gây khó khăn cho phụ huynh trong việc phải đăng ký mua sách tập trung tại cơ sở giáo dục (khó mua trực tiếp tại các cửa hiệu sách bên ngoài thị trường). Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm kiểm tra, có giải pháp chỉ đạo khắc phục tình hình trên.	Sở Giáo dục và Đào tạo
14	Để đảm bảo thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cử tri kiến nghị bổ sung nhóm đối tượng làm việc bán thời gian; làm các ngành nghề tự do (như nghề cắt tóc, thợ hồ, may mặc,...); lao động tự do từ các vùng dịch trở về quê, cuộc sống gặp nhiều khó khăn; đồng thời, rà soát, điều chỉnh một số bất cập trong quá trình thực hiện các chính sách, giảm thủ tục phiền hà cho người dân; xem xét bất cập trong thực hiện Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

	07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, phải hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương nhưng chưa đủ 15 ngày liên tục, vì thực tiễn, có một số lao động phải nghỉ việc trong thời gian phong toả hoặc giãn cách, người lao động nghỉ việc đủ thời gian 15 - 30 ngày, nhưng thời điểm nghỉ lại ở hai tháng khác nhau.	
<b>II</b>	<b>Sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV</b>	
1	Cử tri phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn) phản ánh các quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đất theo Quyết định 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 và chỉ đạo về chuyển mục đích sử dụng đất tại văn bản số 922/UBND-KT ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh là chưa phù hợp, gây khó khăn trong việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nhu cầu chính đáng, bức thiết của người dân. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, ban hành các quy định để tháo gỡ một số ách tắc, tồn đọng trong lĩnh vực quản lý đất đai, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.	Sở Tài nguyên và Môi trường
2	Cử tri huyện Vân Canh và thành phố Quy Nhơn phản ánh việc xử lý lấy rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn rất thô sơ, gây ô nhiễm môi trường. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao để giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường và tiết kiệm đất để sản xuất, phát triển kinh tế.	Sở Tài nguyên và Môi trường
3	Theo Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Bình Định đến năm 2020; trong đó, có dự án đầu tư Bến thủy nội địa phía Đông huyện Tuy Phước để phát triển du lịch. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Cử tri huyện Tuy Phước kiến nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện dự án trên.	Sở Giao thông vận tải
4	Cử tri xã Phước Quang huyện Tuy Phước phản ánh, hiện nay một số đoạn đường của tuyến đường ĐT 636 bị hư hỏng nặng nhưng chưa được đầu tư nâng cấp, nhất là đoạn qua xã Phước Quang, gây nguy hiểm cho người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư đoạn đường trên để đáp ứng điều kiện đi lại của người dân.	Sở Giao thông vận tải
5	Cử tri huyện Vân Canh phản ánh: thời gian qua vào mùa mưa lũ giao thông tại một số khu vực trên địa bàn huyện thường xuyên gây chia cắt, nhất là đoạn giao thông qua cầu Suối Mây (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh), nước chảy xiết gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng mới cầu Suối Mây để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia lưu thông trong mùa mưa lũ.	Sở Giao thông vận tải
6	Nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tạo việc làm ổn định cho người dân, cử tri huyện Phù Cát kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan và chủ đầu tư tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu Cụm công nghiệp Hòa Hội (xã Cát Hanh, huyện Phù Cát), sớm đưa Cụm công nghiệp Hòa Hội	Sở Công Thương

	đi vào hoạt động.	
7	Hiện nay, số lượng người già yếu, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, không nơi nương tựa..., cần được chăm sóc còn rất nhiều và ngày càng tăng thêm. Cử tri Phùng Nguyễn Văn Cừ kiến nghị UBND tỉnh quan tâm có chính sách đầu tư xây dựng các Viện dưỡng lão để các đối tượng trên được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, nhất là những người già yếu neo đơn thuộc đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
8	Trong thời gian qua, thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nhiều cán bộ, công chức cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều công việc, dẫn đến việc quá tải trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nhiều nhiệm vụ phải do cán bộ bán chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, khu phố thực hiện, nhất là trong thời gian hiện nay phải triển khai thực hiện rất nhiều các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở cơ sở. Trong khi đó, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã; phụ cấp cho cán bộ thôn, khu phố và cấp phó của cấp thôn, khu phố còn rất thấp chưa động viên, khuyến khích họ tham gia công việc ở cơ sở, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay. Cử tri huyện Tuy Phước kiến nghị UBND tỉnh cần quan tâm hơn, có các chế độ, chính sách tương xứng đối với đối tượng là cán bộ bán chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, khu phố để chia sẻ khó khăn, nhằm động viên, khuyến khích họ tích cực tham gia vào các công việc ở địa phương, cơ sở, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.	Sở Nội vụ